

# ไทยโพสต์

วันที่ ๕ เดือน ต.ค. พ.ศ. ๒๕๓๖

## กรมหมอดินทุ่งในปี'56 กว่า 200 ล้านบาท สานต่อโครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมเปิดศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 5 แห่ง เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

นางตุลญา จงสกุล ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2556 กรมพัฒนาที่ดินได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 202.03 ล้านบาท ซึ่งจะใช้ในการสนับสนุนโครงการพัฒนาที่ดินอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่กรมพัฒนาที่ดินเกี่ยวข้อง 150 โครงการ คิดเป็นเนื้อที่ 149,800 ไร่ และดำเนินโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 5 แห่ง เพื่อเผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งประกอบด้วย

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา เน้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาความรู้ด้านการชะล้างพังทลายของดิน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิภพทอง จ.นราธิวาส เป็นแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาความรู้ด้านการจัดการดินพรุ โครงการพระราชดำริเขาชะงุ้ม จ.ราชบุรี เป็นแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาความรู้ด้านการจัดการดินเสื่อมโทรม โครงการปลูกป่าชายพัฒนา-แม่ฟ้าหลวง จ.เพชรบุรี-จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาความรู้ด้านหญ้าแฝก และศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี

การพัฒนาที่ดิน อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศึกษาความรู้ด้านอนุรักษ์ดินและน้ำ

สำหรับการทำโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นั้น เป็นโครงการต่อเนื่องซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรและประชาชนเข้าไปศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการต่างๆ จำนวนมาก อย่างเป็นปีนี้กรมฯ ได้ตั้งเป้าว่าจะมีผู้เข้าชมตลอดทั้งปีประมาณ 155,000 ราย แต่จนถึงขณะนี้มีผู้เข้าชมแล้วจำนวน 179,734 ราย หรือคิดเป็น 115.95% ซึ่งเกินกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้มาก อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้ที่เข้ามาท่องเที่ยวภายในโครงการ จะได้ร่วมชื่นชมและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงของชาวไทย นอกจากนี้ ยังสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาทรัพยากรดินในด้านต่างๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของตนเองได้ด้วย จึงขอเชิญชวนเกษตรกร ประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนให้เข้ามาร่วมชมกิจกรรมดังกล่าวกัน เพราะเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ด้านการเกษตรที่ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ทั้งยังช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตนอกตำราเรียนอีกด้วย